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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2 ประจำปี  2566 

เมื่อวันที่  28  สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์   

.................................... 

ผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสุวิท ศรีโยธา ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์  
2 นายนิยม มหาหงส์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์  
3 นายสุพจน์ บุญเหล่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  1  
4 นายณัฐพล หงส์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  1  
5 นายคมสันต์ พรมสุบรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  1  
6 นายคำพันธ์ มาทะวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  1  
7 ร้อยตรี วันรัตน์ หงส์คำภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  1  
8 นายคมศักดิ์ อาษาศร ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  2  
9 นายสมบูรณ์ พรมธิดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  2  

10 นางสาวกรรณิการ์ หงส์มาลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  2  
11 นายทวี อูปแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  2  
12 นายสมาน คะเณวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์    เขต  2  
13 ว่าท่ี ร.ต.สนัติวัฒน์ ศรีสมุทร ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ  

ผู้ไม่เข้าประชุม 

 ไม่มี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางเศรนี       บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์  
2 นายเพ็ชร       โทนหงส์สา รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์  
3 นายฉัตร        ชิณหงส์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์  
4 นายสฤษด์ิ      น้อยใย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์  
5 นายประสงค์   ศรีโยธา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์  
6 นางกาญจนา   คุณพิภาค    หัวหน้าสำนักปลัด  
7 นางพรระพี     เกือกสูงเนิน    ผูอ้ำนวยการกองคลัง  
8 นายสุระสิทธิ์   หงส์จุมพล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
9 ส.อ.สุพจน์      สูงพล หัวหน้าฝ่ายปกครอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10 นางเดือน       วงศ์ธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
11 นายชัยธนันท์  ศรีประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
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12 นางสาววรุณี   ปิยะนารถ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
13 นายพิบูลย์     พลีใส นิติกรชำนาญการพิเศษ  
14 นางนุชนภา    มะโรงผือ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
15 นายเทวินทร์  ชิณฮาด นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
16 นางวรารักษ์   อุดรพรหมราช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
17 นายอรชุน     ชิณหงส์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  
18 นางสาวนภสร  ศิริราช เจ้าพนกังานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
19 นายสุพิศ       ศรีบุญ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ  
20 นางสาวกาญจนา พรมพิลา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
21 นางสาวดารารัตน์ บุตรคาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
22 นายสุรสีห์     แทนหลาบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
23 นางสาวอุมาพร หงส์จุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
24 นายแทน      โต๊ะสิงห์ ผู้ช่วยช่างโยธา  
25  นางสาวปิยะวรรณ มูลพันธ์ คนงานท่ัวไป  
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 เมื่อถึงเวลา 09.30  น.  ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์ (เลขานุการสภาฯ) ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเมืองหงส์ที่มาประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์มาประชุมครบองค์ประชุม    
จึงไดเ้ชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม ต่อไป 

 
   ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นายสุวิท ศรีโยธา   ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ  เมืองหงส์ ท่านปลัดเทศบาล รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับเรื่องแจ้ง

ให้ทราบในวันนี้ ขอมอบให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

ว่า ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร  เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ 
เลขานุการสภาฯ   ผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์  ศรีสมุทร 

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์  สำหรับเรื่องแจ้งให้ทราบในวันนี้ คือ 
1. ขอเชิญร่วมโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ดังนี้ 
1. โครงการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

กลาง ในวันที่  29 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.        
เป็นต้นไป 

2. โครงการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง
หงส์ ในวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

3. โครงการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ล่าว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ล่าว ในวันที่ 6 กันยายน 2566
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
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2. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองหงส์ 

ได้รับมอบเครื่องปรับอากาศจากกลุ่มยังไงก็ลาว 101 จำนวน 1 
เครื่อง และดำเนินการติดตั้งในวันดังกล่าว ขอขอบคุณทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในครั้งนี้ 

3. อำเภอจตุรพักตรพิมาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
จำหน่ายเสื้อ เดิน-วิ่ง ปันบุญจตุรพักตรพิมาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2566 เพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกาย สนับสนุนให้บุคลากรได้
ออกกำลังกาย ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สมทบทุนซ่อมแซมบ้าน
ให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนที่มีความประพฤติดี การเรียนดีแต่ฐานะยากจน ในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน เสื้อราคา
ตัวละ 400 บาท VIP ราคาตัวละ 1,000 บาท 

 
   ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
    ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 

ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร สมาชิกสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 
 เลขานุการสภาฯ    2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 และเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงาน 

การประชุมให้สมาชิกสภาฯ ทราบ แล้วจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2565   ด้วยมติ  รับรอง  จำนวน  11  เสียง งดออกเสียง 
จำนวน 1 คน 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
 
นายสุวิท ศรีโยธา มีสมาชิกสภาได้ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือต่อประธานสภา ผู้ยื่นกระทู้คือ 
ประธานสภาฯ นายคมศักดิ์ อาษาศรี สมาชิกสภา เขต 2  เรียนเชิญผู้ที่ยื่นกระทู้ ได้นำเสนอต่อ

ทีป่ระชุมได้ทราบตอ่ไป 
 
นายคมศักดิ์ อาษาศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ 
สมาชิกสภา เขต 2 ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายคมศักดิ์ อาษาศรี สมาชิกสภา 

เขต 2 กระผมขอกระทู้ถาม 
1. เรื่อง ถนนสายทางทิศใต้บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 พ่ีน้องประชาชน 

ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มา และได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนส่ง
มายังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ กระผมขอเรียนถามว่า เทศบาลจะ
สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนได้หรือไม่ หากไม่ได้ เกิด
จากสาเหตุใด และเทศบาลจะมีแนวทางดำเนินการแก้ไขอย่างไร  
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นายสุวิท ศรีโยธา ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบกระทู้ถามครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นางเศรนี บุญเหลี่ยม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้บริหารผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเศรนี  บุญ เหลี่ยม ตำแหน่ ง 

นายกเทศมนตรีฯ ขอมอบให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นผู้ตอบกระทู้
ถามให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 
นายชัยธนันท์ ศรีประจันทร ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ 
หวัหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ผู้บริหารผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายชัยธนันท์  ศรีประจันทร์  

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ขอตอบกระทู้ถามดังนี้ครับ 
   กรณีถนนชำรุด เกิดน้ำขังทำให้การสัญจรไปมาลำบาก นั้น ขณะนี้

เทศบาลมีโครงการในปีงบประมาณ 2566 คือ วางท่อระบายน้ำของรางวี เส้น
จากสามแยกหอประปาไปสามแยกถนนลูกรัง มาถึงสามแยกถนนลูกรัง และจาก
เส้นที่ทางท่านสมาชิกเสนอนั้นคืออยู่ทางฝั่งทิศตะวันออก ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลัง
ดำเนินการ และเทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณในปีต่อไป เพ่ือก่อสร้างราง
ระบายน้ำให้จรดกับบริเวณที่กำลังดำเนินการครับ ในส่วนของถนนเส้นนี้เป็น
โครงการก่อสร้างของอำเภอจตุรพักตรพิมาน แต่เทศบาลก็ได้มีการซ่อมแซมมา
โดยตลอด และต้องตั้ งงบประมาณในปีถัดไป หากไม่มีงบประมาณต้อง
ดำเนินการของบประมาณอุดหนุนจากจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป แต่หากมีการ
แก้ปัญหาระบายน้ำ สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเทศบาลมีท่อระบายน้ำ คาด
ว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567  

 
นายคมศักดิ์ อาษาศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ 
สมาชิกสภา เขต 2 ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายคมศักดิ์ อาษาศรี สมาชิกสภา 

เขต 2 กระผมขอสอบถามเพ่ิมเตมิ  
1. เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

หนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่าย 
ให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา กระผมได้พิจารณาจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่าน
มาแล้ว อยากทราบว่า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
เกินดลุหรือไม ่อย่างไร 

   2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร ไม่ให้เกินร้อยละ 40 ตาม
มาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 อยากทราบว่า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร ตามที่ระเบียบ
กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ขอให้ชี้แจงให้ทราบด้วย 

 
นายสุวิท ศรีโยธา ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้รับผิดชอบตอบข้อซกัถามครบั 
ประธานสภาฯ   
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นางกาญจนา คุณพิภาค เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้บริหาร ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกาญจนา คุณพิภาค ตำแหน่ง 

หัวหน้าสำนักปลัด ขอตอบข้อซักถามดังนี ้
1. ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตั้ง 

ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ตั้งงบประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากยอดรายรับจริง และรายจ่าย
จริงในปีที่ผ่านมา 

2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 แห่ง  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลกำหนดไว้ไม่ ให้เกินร้อยละ 40 
เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567 -2569 ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรนั้น จะไม่รวมค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง และเงินเดือนครู 
ผู้ดูแลเด็ก จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 32 ซึ่งก็ยังไมเ่กินตามที่ระเบียบกำหนด 

 
นางพรระพี เกือกสูงเนิน เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรระพี เกือกสูงเนิน ตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ 
   การตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ซึ่งได้ตั้งตามระเบียบ หนังสือสั่ง

การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะการตัง้งบประมาณรายจ่ายจะมี 3 ประเภท คือ 
1. แบบเกินดุล คือ งบประมาณที่ประมาณการรายรับมากกว่า

รายจ่าย 
2. แบบสมดุล คือ งบประมาณท่ีประมาณการรายรับเท่ากับรายจ่าย 
3. แบบขาดดุล คือ งบประมาณที่ประมาณการรายรับน้อยกว่า

รายจ่าย 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เราได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล คือ 
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย โดยประมาณการใกล้เคียงกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   ตามท่ีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตอบข้อกระทู้ถามให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม สงสัยอื่นใดอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบ 

วาระต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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นายสุวิท ศรีโยธา            ขณะนี้เป็นเวลา 12.00 น. ขอให้ทุกท่านได้พักรับประทานอาหารกลางวัน  
ประธานสภาฯ                        หากสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะอภิปราย ขอให้อภิปรายในช่วงเวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป ขอพักการประชุมครับ 
 

พักการประชุม  เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 

ระเบีย                              ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

นายสุวิท ศรีโยธา รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงาน

ผลการประชุมฯ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 
นายสมบูรณ์  พรมธิดา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ 
สมาชิกสภา เขต 2  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ พรมธิดา สมาชิก 

สภา เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ดำเนินการตามที่สภา
ต้ังขึ้น จึงขอรายงานให้สภาได้ทราบดังต่อไปนี้ 

  เรื่อง   รายงานความเห็นและส่งคืนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประธานสภาเทศบาลตำบล 
                                                  เมืองหงส์ 
 เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ 
 สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗  
    (ฉบับร่างเดิม) จำนวน ๑ ชุด 

       ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งท่ี  
  ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ 2/๒๕๖๖ จำนวน ๒ ชุด 

 ขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 
นายณัฐพล หงส์พันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ 
สมาชิกสภา เขต 1  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฐพล หงส์พันธ์ สมาชิก 
 สภา เขต 1 ขอสรุปรายงานคณะกรรมการแปรญัตติต่อท่ีประชุมดังนี้ 

  ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗      
ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑0 สิงหาคม 
๒๕๖๖ และได้กำหนดห้วงเวลาให้ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๖ - 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพ่ือ
พิจารณาคำเสนอแปรญัตติแล้วนั้น  จึ งขอสรุปรายละเอียดรายงานต่อ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เพ่ือให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับการ 
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ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ) ตาม
ข้อ ๕0 ดังนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ทำหน้าที่ในการรับคำขอเสนอแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ กล่าวคือ ไม่มีการ
แปรญัตติลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงิน ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด
หรือข้อใด จึงมีมติในการประชุมเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิมไว้โดยไม่มีการแปร
ญัตติลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงิน ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือ
ข้อใด และให้รายงานเสนอต่อประธานสภาพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสภา 
พร้อมทั้งให้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับ
ร่างเดิม) ส่งคืนและรายงานให้ประธานสภาเทศบาลทราบ โดยร่างเทศบัญญัติ
ฉบับร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนในข้อความใด ส่งให้พิจารณาใน
ที่ประชุมสภาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และ วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ต่อไป  

 
มติที่ประชุม   รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
     - วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
นายสุวิท ศรีโยธา    -  ในวาระนี้ ตามรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานว่าไม่มีผู้ใด 
ประธานสภาฯ ยื่นแปรญัตติ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงขอมติที่ประชุมในการที่จะเห็นชอบ 

ให้คงร่างเดิม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ และรายงานมาให้สภาได้ทราบแล้วนั้น 
เพ่ือนำไปพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ต่อไป 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้คงไว้ตามร่างเดิม  จำนวน 11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  

งดออกเสียง  1   คน (ประธานสภา) 
     

     -วาระที่ 3  ขั้นลงมติ  
 

นายสุวิท ศรีโยธา   เมื่อที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับรายงานร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ   ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงส์ 

เสนอ ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ)  ขอ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
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ว่าที่ ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้ 
เลขานุการสภาฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่  ร.ต.สันติวัฒน์ ศรีสมุทร ตำแหน่ง 

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52 การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ 
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายใดๆ อีก เว้นแต่มี 
ประธานสภาฯ เหตุอันสมควรและที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติให้มีการอภิปราย จึงสอบถาม

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้หรือไม่ ถ้ามีจะได้ขอ
มติที่ประชุมสภาเทศบาลจะให้มีการอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ ใดจะอภิปราย ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) 
กระผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือไม ่จึงขอมติ
ต่อที่ประชุมด้วยการยกมือ 

 
ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567  ด้วยมติ 
   - เห็นชอบ จำนวน   11   เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ จำนวน          ไม่มี 
   - งดออกเสียง จำนวน    1    คน  (ประธานสภาฯ) 
 
นายสุวิท ศรีโยธา   เป็นอันว่าญัตติพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ 
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2567 วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบ

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
จำนวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง 1 คน (ประธานสภา
เทศบาล) 

ทั้งนี้ เมื่อสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2567 แล้ ว 
ประธานสภาเทศบาลจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2567 ไปยังนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เพ่ือพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 
นายสุวิท ศรีโยธา มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอหรืออภิปรายหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 
 
นายณัฐพล หงส์พันธ์ เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภา เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฐพล หงส์พันธ์ สมาชิกสภา เขต 1  
 กระผมมีเรื่องเสนอเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม เป็นบ่อ และท่อ

ระบายน้ำ พอจะมีงบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ พ่ีน้อง
ประชาชนหรือไม่  

 
นายสุวิท ศรีโยธา ในการซ่อมแซมถนนทีช่ำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ และท่อระบายน้ำ ขณะนี้ไดมี้ 
ประธานสภาฯ  การเตรียมที่จะดำเนินการซ่อมแซมแล้ว แต่อยู่ในช่วงฤดูฝนและยังมีฝนตกใน

บางวัน จึงได้ระงับไว้แต่จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนฝาปิดบ่อพัก
น้ำเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชน ฝากเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว และให้ท่านสมาชิกได้ชี้จุดที่จะให้ดำเนินการซ่อมแซมด้วย 

 
นายคมสันต์ พรมสุบรรณ เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภา เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายคมสันต์ พรมสุบรรณ สมาชิกสภา เขต 1 

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการทำแผงกั้นถนน ลูกระนาดปูที่ถนนทางโค้ง ถนน
สายจากบ้านเมืองหงส์ ไปบ้านโคกกลาง เพ่ือกั้นรถเพ่ือไม่ให้หลุดโค้ง แต่
เทศบาลนำไปติดเพียงซีกเดียว ทำให้ต้องขับรถเลี้ยวอ้อมลูกระนาด และหากมี
รถสวนทางกันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน จึงอยากให้นำลูกระนาดไปติดให้
เต็มพ้ืนที่ถนนทั้งสองฝั่ง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่อไป และบริเวณโค้ง
นั้นจะมีฝาท่อยุบลงไป ควรมีการแก้ไขด้วย 

 
นายสุวิท ศรีโยธา ฝากเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมด้วยนะครับ เพราะ 
ประธานสภาฯ บริเวณนั้นเป็นทางที่แคบอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้
 
นายสมบูรณ์ พรมธิดา เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภา เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ พรมธิดา สมาชิกสภา เขต 2

กระผมได้ปรึกษาท่านประธานสภาฯ และได้ออกไปสำรวจเส้นทางบ้านไม้ล่าว 
จากสามแยกหนองสิม ออกจากหมู่ที่ 17 ไปหนองท้อ ยาวประมาณหนึ่ง
กิโลเมตร ลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ  ซึ่งได้พบปะพ่ีน้องประชาชน ได้รับเรื่อง
ฝากถึงท่านประธานสภาฯ และพ่ีน้องประชาชนบ้านไม้ล่าวได้แจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนเช่นกัน คือ ถนนเส้นจากสามแยกดอนกลางไปนาคลอง ถนนเส้นนี้
รถไม่สามารถเข้าไปเกรดเกลี่ยได้เพราะเส้นทางแคบ จึงอยากฝากไปถงึ 
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เจ้าหน้าที่ ในโอกาสหน้าเราสามารถหารถที่เข้าไปเกรดเกลี่ยได้หรือไม่ เพราะ
พ่ีน้องได้รับความเดือดร้อนให้ลงลูกรังเพ่ือการสัญจรให้ พ่ีน้องประชาชน
ชาวบ้านไม้ล่าว หมู่ที่ 17 และหมู่ที่ 9 ได้เข้าไปทำการเกษตรกรสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น  

 
นายสุวิท ศรีโยธา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้เสนอปัญหาที่พ่ีน้องประชาชนได้พบเจอ และ 
ประธานสภาฯ นำเสนอที่ประชุมสภาเพ่ือปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาให้ทันท่วงที  หากฝน

หยุดตกเมือ่ใด ฝากทางผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการด้วยครับ  
 
นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภา เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภา เขต 1 

กระผมมีข้อเสนอแนะ และข้อซักถามดังนี้ 
   เมื่อเทศบาลได้ออกไปพัฒนาหรือตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจร 

กระผมสังเกตเห็นว่ามีเลื่อยโซ่ยนต์เพียงเครื่องเดียวที่ใช้ดำเนินการ  จึงได้
สอบถามถึงเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้อนุมัติจัดซื้อจำนวน 1 เครื่อง ไปนั้น เหตุใดไม่
นำมาใช้งาน ได้รับคำตอบว่า ยังไม่ตรวจรับ จึงสงสัยว่าขั้นตอนการตรวจรับ
นานหรือไม่ อย่างไร และเลื่อยเล็กหรือมีดอีโต้ก็ไม่มี มีเพียงเลื่อยโซ่ยนต์เพียง
เครื่องเดียว ฝากถึงผู้บริหารด้วยว่า เครื่องมือที่นำไปใช้ตัดแต่งกิง่ไม ้เช่น เลื่อย
เล็ก มีดอีโต้ มีหรือไม่ ฝากท่านประธานผ่านไปผู้บริหารด้วยครับ ควรจัดซื้อ 
จัดหาเพื่อนำมาดำเนินงานด้วยขอบคุณครับ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายปกครองตอบข้อซักถามด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ส.อ.สุพจน์ สูงพล เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารและ 
หวัหน้าฝ่ายปกครอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ส.อ.สุพจน์ สูงพล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

ปกครอง  กระผมขอชี้แจงดังนี้ ในส่วนของเลื่อยโซ่ยนต์เทศบาลมีจำนวน 3 
เครื่อง  เครื่องใหญ่  1 เครื่อง เครื่องเล็ก 1 เครื่อง และเครื่องที่ได้รับการ
อนุมัติให้จัดซื้อใหม่ 1 เครื่อง  ในช่วงเวลานั้นที่ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้
เนื่องจากอาจจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของพัสดุ ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
เขียนรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ติดที่เครื่องยนต์ก่อน จึงได้ใช้งานเพียง 2 เครื่อง 
ส่วนมีดอีโต้ เลื่อยเล็ก จะอยู่ในความดูแลของงานการเกษตร การออกทำงาน
แต่ละครั้งได้ประสานกับงานการเกษตรก่อน ส่วนกองช่างและงานป้องกันไม่มี
วัสดุประเภทนี้ หากต้องการใช้เร่งด่วนจะใช้วิธีการยืม 

 
นางพรระพี เกือกสูงเนิน  เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองคลัง  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรระพี เกือกสูงเนิน ตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ดิฉันขออนุญาตเพ่ิมเติมกรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ในส่วนของ

กองคลังได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีการตรวจรับตามระเบียบฯ ภายใน 
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3 วันทำการ มีการเบิกจ่าย เรียบร้อย  ซึ่ งสามารถนำไปใช้งานได้ เลย          
ในขั้นตอนลงเลขครุภัณฑ์ก็มีพร้อม อาจจะเป็นการประสานงานคลาดเคลื่อน 
ดิฉันจะสอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุอีกครั้งค่ะ 

 
 
นายสุพจน์ บุญเหลี่ยม เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ บุญเหลี่ยม สมาชิกสภา เขต 1

กระผมขอเสนอ เรื่อง การทิ้งขยะ โดยส่วนมากแล้วบริเวณใดที่เป็นที่รกร้าง 
มักจะมีผู้คนนำขยะไปทิ้ง เพราะฉะนั้น ถ้าไม่อยากให้ทิ้งขยะบริเวณ 2 ข้าง
ทาง ควรมีป้ายห้ามทิ้งขยะตลอดเส้นทาง ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท เราต้อง
สอดส่องดูแลช่วยกัน ฝากบอก ฝากเตือนพ่ีน้องประชาชนด้วย เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาถึงจะแก้ไขปัญหาช่วยกันได้  

 
นายสมบูรณ์ พรมธิดา เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ พรมธิดา สมาชิกสภา เขต 2 

กระผมขอฝากท่านประธาน ที่บ้านไม้ล่าวและทางไปบ้านหนองคูม่วง จะ
ดำเนินการปรับทัศนียภาพและมีป้ายในหมู่บ้าน ซึ่งต้องรอให้พ่ีน้องประชาชน
เสร็จภารกิจจากการทำไร่ ทำนาจึงจะดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน ขอบคุณครับ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา ในเรื่องการปรับทัศนียภาพของหมู่บ้าน หมู่ที ่9 และหมู่ที่ 17 ต้องมีการ  
ประธานสภาฯ ปรึกษาผู้นำชุมชนก่อน เพราะเทศบาลอยากมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์ 

ทัศนียภาพของหมู่บ้านร่วมกับพี่น้องประชาชน ให้ประสานและนัดวัน เวลาให้
ตรงกันด้วย และกระผมจะประสานทางผู้บริหารต่อเพ่ือเป็นการนัดหมายใน
การพัฒนาร่วมกันครับ  

 
นางเศรนี บุญเหลี่ยม เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเศรนี บุญเหลี่ยม ตำแหน่ง นากยก

เทศมนตรีฯ   ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ที่ได้มีข้อเสนอแนะสิ่ง
ดีๆ เพ่ือพ่ีน้องประชาชน ดิฉันจะนำเสนอฝ่ายบริหารจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาแก้ไขต่อไป ขอบคณุค่ะ 

 
นายสุวิท ศรีโยธา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมเพียง 
ประธานสภา เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
ทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม     เวลา  14.30  น. 
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                      (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

         (สันติวัฒน์ ศรีสมุทร) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ 

 
 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลเมืองหงส์ เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่    4    เดือน    กันยายน    พ.ศ. 2566  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 

                                       (ลงชื่อ)          กรรมการ 
 (นายสุพจน์  บุญเหลี่ยม) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เขต 1 
 

 
 

                                       (ลงชื่อ)          กรรมการ 
 (นายคมสันต์ พรมสุบรรณ) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เขต 1 
 
 

                                       (ลงชื่อ)          กรรมการ 
 (นายสมาน คะเณวัน) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เขต 2 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)          กรรมการ 
 (นายทวี อูปแก้ว) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เขต 2 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)          กรรมการ 
 (นายคำพันธ์ มาทะวงษ์) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ เขต 1 
 
สภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
2 ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  เรียบร้อยแล้ว 
 
 

                                       (ลงชื่อ)            
(นายสุวิท  ศรีโยธา) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ 


	66-4 ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปก
	66-4 ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปร

